

เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สิ้นไว ๆ ต้องทำตามนี้

นำเสนอเมื่อ : 17 มิ.ย. 2558

ขอบคุณข้อมูลจาก [K-Expert](#)

ปลดหนี้ให้หมดสิ้นไว ๆ ต้องทำอะไร มาไล่เรียงทีละสเต็ปตามคำแนะนำดี ๆ ที่นำมาฝาก

คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ ไม่ว่าจะหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตเงินสด แต่ด้วยความจำเป็นบางอย่างในแต่ละช่วงชีวิตของเรา หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตามจึงทำให้ต้องเป็นหนี้ และเมื่อเกิดเป็นหนี้ขึ้นมาแล้ว หลายคนก็อยากปลดหนี้ให้หมดไว ๆ จะได้ไม่มีภาระต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ ทั้งเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทุกเดือน แต่จะทำอย่างไรให้หนี้หมดไว และหนี้แบบไหนควรปลดอย่างไรถึงจะได้ผล K-Expert มีเทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้นำมาฝากคะ

เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สิ้นไว ๆ ต้องทำตามนี้

หนี้บ้าน

หนี้บ้านถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลานานหลายสิบปีกว่าจะชำระหนี้หมด แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านจะไม่สูงมาก อยู่ที่ 6-7% ต่อปี เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่น และเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

แต่ถ้าอยากปลดหนี้บ้านให้หมดไว การโปะหนี้เพิ่มถือเป็นเทคนิคที่ดีที่จะช่วยเราประหยัดดอกเบี้ยได้มากคะ เช่น ขอสินเชื่อบ้าน 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 30 ปี ถ้าคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านบาท

แต่ถ้าเราเลือกชำระหนี้เพิ่มหรือโปะเพิ่มขึ้นเพียงเดือนละ 10% ของค่าผ่อนบ้าน ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะลดลงเหลือประมาณ 1.3 ล้านบาท และช่วยระยะเวลาในการผ่อนให้ลดลงได้ประมาณ 3 ปีคะ

นอกจากนี้ มีอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านให้ลดลงได้คือการรีไฟแนนซ์ แต่ก่อนตัดสินใจอยากให้ตรวจสอบให้ดีกว่านว่า ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จะคุ้มคากับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์หรือไม่ โดยต้องรอให้พ้นระยะเวลาซึ่งปกติจะอยู่ที่ 3 ปีไปก่อนจึงค่อยรีไฟแนนซ์ เพื่อป้องกันไม่ให้นายธนาคารเดิมคิดค่าปรับคะ

หนี้รถ

หนี้รถเป็นหนี้ก้อนเล็กกรองลงมาจากหนี้บ้าน แม้ว่าจะใช้เวลาผ่อนไม่ถึงสิบปี ปกติดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.5-5% ต่อปี แต่ด้วยวิธีการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จึงทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% ต่อปีเลยคะ ยิ่งเลือกผ่อนยาวก็ยิ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น

ดังนั้น การโปะหนี้จึงไม่ใช่วิธีที่ช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงได้ วิธีปลดหนี้รถที่ดีที่สุดคือการนำเงินก้อนมาปิดหนี้รถให้หมดในครั้งเดียวเพราะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ โดยดอกเบี้ยจะลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคะ

หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นหนี้ที่ไม่มีใครอยากมีเพราะเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด (ไม่นับหนี้ธนาคาร) หากใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วมีเงินไปชำระเต็มจำนวนก็จะไม่เสียดอกเบี้ย แต่หากชำระไม่เต็มจำนวน หรือมีการกดเงินจากบัตรเครดิตมาใช้จะต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปีคะ

ส่วนบัตรกดเงินสดจะคิดดอกเบี้ยสูงถึง 28% ต่อปี โดยจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่กดเงินสดจากบัตรมาใช้คะ และเมื่อตกเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดแล้ว หลายคนเลือกที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำที่ 5-10% ของยอดหนี้ ซึ่งวิธีนี้ทำให้ยอดหนี้ที่เป็นเงินต้นลดลงไปน้อยมาก ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินจำนวนมาก และใช้เวลานานกว่าจะปลดหนี้ได้หมด

ดังนั้น ทางที่ดีแนะนำให้รีบหาเงินมาชำระหนี้เพิ่มหรือโปะให้หมดเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถปลดหนี้ในส่วนนี้ไปได้คะ

ใครมีหนี้อะไรอยู่ ลองนำเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ดูคะเพื่อช่วยให้เราสามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความมีวินัยในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอของลูกหนี้แต่ละคน หากทำได้นอกจากจะช่วยระยะเวลาในการชำระหนี้ให้สั้นลง และช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้มากขึ้นแล้วยังทำให้เรามีเงินเหลือเป็นเงินออมไว้สำหรับเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตต่อไปคะ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับ "เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้" ได้ที่ www.askKBank.com/K-Expert หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกรุงไทยได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com

"หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นหนี้ลำดับต้น ๆ ที่ควรปรับลดให้เร็วที่สุด" K-Expert

K-Expert Action

- เรียงลำดับหนี้ที่มีความสำคัญจากมากไปน้อย และเลือกปลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดเสียก่อน
- ปรับลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เพิ่มเพื่อให้มีเงินมาชำระหนี้มากขึ้น